

TCBS HỢP TÁC PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ VINACAPITAL

Ngày 31 tháng 07 năm 2024, Lễ ký kết hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities – TCBS) và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (VinaCapital) đã diễn ra nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm các dịch vụ tài chính trực tuyến tốt nhất khi đầu tư chứng chỉ quỹ.



Lễ ký kết hợp tác phân phối Quỹ mở VinaCapital giữa CTCP Chứng khoán Kỹ Thương và CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital

Tham dự lễ ký kết, về phía Công ty Chứng khoán TCBS có: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổng Giám Đốc, Ông Nguyễn Tuấn Cường – Phó Tổng Giám Đốc.

Về phía Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital gồm có: Ông Brook Taylor - Tổng Giám Đốc, ông Eric Levinson - Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Phát triển Kinh doanh Quỹ Mở, bà Thái Thị Hồng - Giám Đốc Phát triển đối tác.

TCBS (công ty con của Techcombank) là công ty chứng khoán dẫn đầu về lợi nhuận toàn ngành chứng khoán trong những năm gần đây. Nhờ tiên phong theo đuổi chiến lược công nghệ tài chính Wealthtech, TCBS đã tận dụng lợi thế sức mạnh của công nghệ và AI để cung cấp đa dạng các giải pháp tài chính cá nhân vượt trội. Những giải pháp này không chỉ giúp khách hàng quản lý tài sản hiệu

quả mà còn hỗ trợ họ trong việc mở rộng quy mô tài sản, từ đó thực hiện được ước mơ tài chính của bản thân..

TCBS hiện đang phân phối chứng chỉ quỹ của nhiều tổ chức trên thị trường với tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) các Quỹ đạt gần 4.200 tỷ đồng tại ngày 30/06/2024. Hơn 119.000 nhà đầu tư đang tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ trên nền tảng giao dịch quỹ Fundmart trực tuyến 100% của TCBS, được cung cấp thông tin đầy đủ minh bạch, có thể so sánh, chọn lọc quỹ theo nhu cầu để phục vụ các mục tiêu tài chính khác nhau theo từng thời kỳ.

Công ty Quản lý quỹ VinaCapital là một trong những công ty thuộc Tập đoàn VinaCapital - hiện là một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với tổng tài sản quản lý lên đến 4 tỷ USD. Hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, VinaCapital luôn cung cấp các giải pháp đầu tư chất lượng, mang đến lợi nhuận ổn định và sự thịnh vượng tài chính lâu dài cho khách hàng.



Lễ ký kết hợp tác phân phối Quỹ mở VinaCapital giữa CTCP Chứng khoán Kỹ Thương và CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital

Với tốc độ phát triển kinh tế hiện nay, Việt Nam đang trên đà bắt kịp các nước trong khu vực về thu nhập bình quân trên đầu người và tốc độ gia tăng tài sản cá nhân của người dân. Người Việt sẽ ngày càng giàu có hơn, và như một xu hướng tất yếu, nhu cầu đa dạng hóa gia sản sẽ ngày một gia tăng, không chỉ còn là gửi tiết kiệm, tích trữ vàng hay bất động sản mà sẽ là đa dạng các lựa chọn như quỹ đầu tư và nhiều sản phẩm tài chính khác.

Trước nhu cầu này, TCBS và VinaCapital đã quyết định hợp tác để mang đến cho khách hàng giải pháp đầu tư đa dạng 100% online. Theo đó, các sản phẩm quỹ mở do VinaCapital quản lý như VINACAPITAL-VESAF, VINACAPITAL-VEOF, VINACAPITAL-VMEEF, VINACAPITAL-VIBF, sẽ được phân phối qua nền tảng giao dịch quỹ Fundmart trên hệ thống TCIInvest. Các quỹ mở VinaCapital đều

có hiệu suất đầu tư dẫn đầu thị trường trong nhiều năm, tiêu biểu như quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VESAF đạt lợi nhuận lên đến 30,9% trong năm 2023, hay quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VMEEF đạt lợi nhuận lên đến 31,1% trong nửa đầu năm 2024.

Như vậy, Nhà đầu tư giờ đây có thể cập nhật thông tin về các quỹ mở của VinaCapital, và trực tiếp giao dịch mua/bán, quản lý chứng chỉ quỹ một cách thuận tiện ngay trên ứng dụng TCInvest của TCBS.

Sự kết hợp này không chỉ tận dụng sức mạnh công nghệ hiện đại mà còn khai thác sâu rộng kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu trong ngành quỹ. Mục tiêu là cung cấp cho nhà đầu tư những công cụ và chiến lược đầu tư thông minh, giúp họ tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Hơn nữa, sự hợp tác này còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của TCBS và VinaCapital trong việc đồng hành và hỗ trợ nhà đầu tư trên con đường xây dựng và phát triển tài sản một cách bền vững và an toàn.



Đại diện CTCP Chứng khoán Kỹ Thương - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương chia sẻ: “Hợp tác giữa TCBS và VinaCapital là minh chứng về sự chủ động của các tổ chức tài chính trong việc tìm kiếm giải pháp đầu tư linh hoạt nhằm gia tăng thêm nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. Đây sẽ là cơ hội tiềm năng để hai bên cùng chia sẻ kiến thức đến cộng đồng nhà đầu tư, và đưa đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng đầu tư quỹ trên nền tảng công nghệ quản lý gia sản tiên tiến”.



Đại diện CTCP Quản lý quỹ VinaCapital - Ông Brook Taylor - Tổng giám đốc phát biểu tại buổi lễ

Ông Brook Taylor – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital cho biết: “Chúng tôi rất ấn tượng khi TCBS luôn là đơn vị đi đầu giới thiệu các sản phẩm quỹ mở, bao gồm các quỹ mở do VinaCapital quản lý đến khách hàng. Công nghệ của TCBS cho phép các khách hàng hiện tại và tiềm năng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm tài chính chất lượng cao như quỹ mở VinaCapital. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác bền vững cùng TCBS nhằm giúp cho các khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của họ”.

Lễ ký kết giữa TCBS và VinaCapital cũng là dấu mốc quan trọng trong việc lựa chọn và theo đuổi sứ mệnh kiến tạo giải pháp đầu tư toàn diện cho khách hàng Việt. Quan trọng hơn, khẳng định lợi thế của các công ty công nghệ tài chính (Wealthtech) trong thời đại số, những mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ có thể mở ra nhiều sản phẩm và phương thức phân phối mới dễ dàng sử dụng và thêm nhiều giá trị gia tăng cho cả khách hàng và doanh nghiệp so với cách thức truyền thống./.

###

Về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương

TCBS (công ty con của Ngân hàng Techcombank) (<https://www.tcbs.com.vn>) không chỉ mạnh về sản phẩm đầu tư và các giải pháp tài chính cá nhân đa dạng, mà còn tập hợp một lực lượng nhân sự công nghệ thông tin lớn và tiên phong theo đuổi chiến lược công nghệ tài chính Wealthtech để trở thành công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới. Hơn 50% nhân sự tại TCBS là thuộc mảng công nghệ, Data và được hoạt động theo mô hình Scrum/Agile. Năng lực công nghệ của TCBS liên tục được

khẳng định và đánh giá cao với các giải thưởng danh giá trong và ngoài nước: Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam năm 2024 vinh danh TCBS tại 2 hạng mục giải thưởng: (i) Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu, (ii) Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo; giải thưởng “Ứng dụng Wealthtech tốt nhất Việt Nam 2024” do tạp chí tài chính hàng đầu thế giới International Finance bầu chọn; 3 năm liên tiếp (2022 – 2024) được vinh danh “Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam” bởi tạp chí Finance Asia,

Năm 2024, TCBS khẳng định vị thế là một trong những công ty chứng khoán có định mức tín nhiệm cao nhất Việt Nam khi tiên phong huy động thành công khoản vay tín chấp không tài sản đảm bảo lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam trị giá 175 triệu USD. Tầm nhìn 2025 của TCBS là trở thành Nhạc trưởng của dòng chảy vốn tại Việt Nam với mục tiêu vốn hóa đạt 5 tỷ USD.

Về Tập đoàn VinaCapital

Được thành lập vào năm 2003, VinaCapital (<https://vinacapital.com/>) hiện là một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với tổng giá trị 4 tỷ đô la Mỹ. VinaCapital có chuyên môn sâu rộng về tất cả các loại hình tài sản tại Việt Nam. Ngoài quỹ đầu tư dạng đóng VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) được niêm yết trên sàn giao dịch chính của thị trường chứng khoán Luân Đôn, VinaCapital đang quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, các tài khoản ủy thác và quỹ đầu tư nội địa phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2018, 2019, 2020, và 2023, VinaCapital liên tiếp được vinh danh là Nhà Quản lý Quỹ Xuất sắc Nhất tại Việt Nam (“Best Fund House – Vietnam”) do tạp chí uy tín Asia Asset Management bình chọn. Bên cạnh đó, VinaCapital đang hợp tác với các đối tác quốc tế để đầu tư vào các lĩnh vực khách sạn, đầu tư công nghệ và năng lượng.

Là một nhà đầu tư có trách nhiệm, VinaCapital luôn ưu tiên đầu tư vào các hoạt động góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. VinaCapital hiện là thành viên sáng lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các sáng kiến về môi trường và phát triển kinh tế bền vững.